

สรุปแผนการพัฒนานักเรียน ตามแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่	รายการ	กลุ่มสาระการเรียนรู้	กิจกรรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1.	จัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ครบถ้วน ทั้งด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	ช่วงเวลา 08.00 น. - 08.15 น. ได้จัดให้มีกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ ร้องเพลงสดุดีมหาราชา กล่าวคำปฏิญาณตน และสงบนิ่ง โดยกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสดุดีมหาราชา เป็นการบรรเลงดนตรีด้วยวงดุริยางค์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของบทเพลงที่สำคัญของชาติ การสวดมนต์ได้ให้นักเรียนสวดบทแปลด้วย เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในบทสวดมนต์ และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามคำแปล ส่วนการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักเรียนและการสงบนิ่ง เป็นการกระตุ้นให้รู้ในหน้าที่ของตนเองและฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนตลอดทั้งวัน หลังจากที่ทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณครูจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและอบรมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมของทางโรงเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ	ตลอดปี การศึกษา 2557	ครูเศวตและคณะ รับผิดชอบ
2.	จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกหลักการ สอนภาษาไทย เช่น ฝึกอ่านแจกลูกจากหนังสือ แบบเรียนเร็ว หนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้ หรือสื่อที่สถานศึกษา	ภาษาไทย	- กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้น ป.1-3 ครูประจำชั้นนำคำศัพท์พื้นฐานมาให้ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านในคาบโฮมรูม 15 นาที (2 วัน / สัปดาห์)	ตลอดปี การศึกษา 2557	ครูสุภาภรณ์ และคณะ รับผิดชอบ

ข้อที่	รายการ	กลุ่มสาระการเรียนรู้	กิจกรรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	หรือเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาขึ้นเอง จัดห้องเรียนพิเศษหรือจัดเข้าค่ายเพื่อแก้ปัญหาการอ่านเขียน โดยเฉพาะเป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปความและย่อความให้มากขึ้น	ภาษาไทย	- กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้น ป.4-6 ครูประจำชั้นนำคำศัพท์พื้นฐานมาให้ให้นักเรียนฝึกเขียนประโยคคิดวิเคราะห์ ในคาบโฮมรูม 15 นาที (2 วัน / สัปดาห์)	ตลอดปี การศึกษา 2557	ครูสุภาภรณ์ และ คณะ รับผิดชอบ
3.	จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์โดยใช้องค์ความรู้จากผลการทดสอบ PISA โดยให้สถานศึกษาจัดในช่วงก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียนอย่างน้อย 2 คาบเรียนต่อสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม	คณิตศาสตร์และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น ๆ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ จัดทำโครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเกมส์คณิตศาสตร์	ตลอดปี การศึกษา 2557	ครูฉัตรชัย และ คณะ รับผิดชอบ
		คณิตศาสตร์	- กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ★ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์	ธันวาคม 2557	ครูฉัตรชัย และ คณะ รับผิดชอบ
		คณิตศาสตร์	- กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในและนอกสถานที่ (กิจกรรมการแข่งขันในวันวิชาการต่างๆ และงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)	ตลอดปี การศึกษา 2557	ครูฉัตรชัย และ คณะ รับผิดชอบ
		คณิตศาสตร์	- กิจกรรมธนาคารขยะ	ตลอดปี การศึกษา 2557	ครูฉัตรชัย และ คณะ รับผิดชอบ
		คณิตศาสตร์	- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ★ การอบรมบุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้าน หลักสูตรและการสอน	ตลอดปี การศึกษา 2557	ครูฉัตรชัย และ คณะ รับผิดชอบ

ข้อที่	รายการ	กลุ่มสาระการเรียนรู้	กิจกรรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		คณิตศาสตร์	- กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ★ การอบรมบุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	ตุลาคม 2557	ครูฉัตรชัย และคณะ รับผิดชอบ
4.	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้คำนึงถึงช่วงวัยและระดับชั้นของนักเรียน	วิทยาศาสตร์	- ค่ายวิทยาศาสตร์ - โครงงาน - การทดลองทางวิทยาศาสตร์ - เขียนเล่าเรื่องจากภาพ - นักสำรวจน้อย - นักประดิษฐ์น้อย - เกษตรพอเพียง - กระดานข่าววิทยาศาสตร์	ตลอดปีการศึกษา 2557	ครูปัทมาวดี และคณะ รับผิดชอบ
5.	จัดให้นักเรียนได้เพิ่มพูนการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาที่ใช้ในกลุ่มอาเซียน โยเน้นให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ จัดค่ายฝึกการใช้ภาษาเน้นการฟัง พูด ทั้งระยะสั้นระยะยาวหรือภาคฤดูร้อน	ทุกกลุ่มสาระ	- กิจกรรมท่องศัพท์ประจำวัน - กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ - กิจกรรมการเรียนการสอนกับครูชาวต่างประเทศ - กิจกรรม English Day camp	ตลอดปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ตลอดปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2	ครูปณณัฏฐา และคณะ รับผิดชอบ

ข้อที่	รายการ	กลุ่มสาระการเรียนรู้	กิจกรรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
6.	จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเข้าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> - สังคมศึกษา - กอท. - สุขศึกษาและพลศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมฝึกมารยาทไทย เช่น การไหว้ การแสดงความเคารพ - กิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้มีสติ - กิจกรรมการออมทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย - กิจกรรมสวดมนต์ - กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ - กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน - กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ - กิจกรรมการนำเสนอข่าวสารความรู้ - กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เช่น รับประทานอาหารเจ - กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์ สวมเสื้อผ้าสีขาวทุกวันศุกร์ - กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 	<p>ตลอดปี การศึกษา 2557</p>	<p>ครูฐิญา และคณะ รับผิดชอบ</p>
7.	ให้เพิ่มการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ในการสอบระหว่างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการสอบแต่ละครั้ง	ทุกกลุ่มสาระ	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้คะแนน 60:40 ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ - ใช้คะแนน 80:20 ในวิชาพิเศษ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพฯ - ชั้น ป.6 ออกข้อสอบเน้นตัวชี้วัดที่คะแนนสอบโอเน็ตต่ำ ที่โรงเรียนควรพัฒนา 	<p>ตลอดปี การศึกษา 2557</p>	<p>ครูทุกกลุ่มสาระ</p>

ข้อที่	รายการ	กลุ่มสาระการ เรียนรู้	กิจกรรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
8	<p>ให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบ ปลายปี ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมด ใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 โดยชั้น ป.2 ให้ใช้ ข้อสอบกลางเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ป.4 และ ป.5 ให้ใช้ข้อสอบกลางใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์</p>	ทุกกลุ่มสาระ		<p>ตลอดปี การศึกษา 2557</p>	ครูทุกกลุ่มสาระ